

FLC Legacy Kon Tum mang “Sài Gòn thu nhỏ” về giữa đại ngàn

03:15 05/01/2022

Tác giả: SV Khải Hoàn - HVBCTT

Lần đầu tiên tại Kon Tum, hình ảnh một Sài Gòn hoa lệ với nhịp sống sôi động đặc trưng sẽ được tái hiện sinh động tại Saigon Hub - một tiểu khu độc đáo của khu đô thị cao cấp FLC Legacy Kon Tum.

5 mảnh ghép độc đáo của Saigon Hub

Là tâm điểm giải trí, mua sắm, ẩm thực sầm uất của khu đô thị FLC Legacy Kontum, Saigon Hub được quy hoạch bài bản gồm 5 khu phố shophouse (nhà phố thương mại) hiện đại: Delight - phố vui chơi giải trí; Food Court - phố ẩm thực; Book Street - phố sách phức hợp; Special Food - phố đặc sản Kon Tum và Healthy Care - phố chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Với sự quy tụ của 5 khu phố chuyên biệt độc đáo này, Saigon Hub hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến mới đa trải nghiệm, biểu tượng cho những giá trị sống năng động và tiện nghi tại khu vực phía Bắc Tây Nguyên.

Club House - điểm hẹn không thể bỏ lỡ tại Saigon Hub

Club House - điểm hẹn không thể bỏ lỡ tại Saigon Hub

Mảnh ghép nổi bật đầu tiên, Delight mang đến không gian vui chơi - giải trí sôi động bậc nhất trên trục đường huyết mạch Trường Chinh với các quán bar, club, karaoke, game center... rực rỡ ánh đèn cả ngày lẫn đêm.

Health Care, mảnh ghép thứ hai sở hữu hàng loạt cơ sở dịch vụ thư giãn, trị liệu cao cấp sẽ là nơi “tái tạo năng lượng” lý tưởng cho cả cơ thể và tâm trí. “Trái tim” phố Health Care là công trình Club House được chú trọng đầu tư nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi ngoài trời, phòng tập gym, yoga... đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của thượng khách.

Không thể bỏ lỡ tại Saigon Hub, khu phố Special Food là nơi du khách có thể tìm thấy những sản vật đặc trưng nhất của núi rừng Tây Nguyên. Nối tiếp Special Food là phố ẩm thực Food Court hội tụ tinh hoa ẩm thực đường phố Việt Nam. Cũng tại đây, du khách sẽ được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đường phố độc đáo đến từ quảng trường trung tâm và khu phố đi bộ.

Thiên đường mua sắm tại FLC Legacy Kon Tum

Image not found or type unknown

Thiên đường mua sắm tại FLC Legacy Kon Tum

Mảnh ghép giúp bản đồ của Saigon Hub thêm hoàn thiện, Book Street được lấy cảm hứng từ những mô hình phố sách thành công tại Sài Gòn. Không chỉ cung cấp nguồn tri thức vô hạn, khu phố Book Street còn hứa hẹn là nơi diễn ra nhiều ngày hội sách lý thú, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Với mô hình "all in one" thời thượng, chủ nhân của các shophouse tại Saigon Hub có thể vừa tận hưởng không gian sống nghỉ dưỡng đẳng cấp, vừa phát triển kế hoạch kinh doanh đa dạng tạo thu nhập ổn định như ẩm thực, cafe, nhà hàng, spa...

Tâm điểm giao thương

Một điểm cộng đắt giá của shophouse Saigon Hub là thừa hưởng lợi thế về hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi cùng quy hoạch đồng bộ của khu đô thị FLC Legacy Kontum.

Tọa lạc ngay tại trục đường lớn huyết mạch Trường Chinh rộng 55m cho 2 làn xe với tổng mức đầu tư 457 tỷ đồng, các căn shophouse có thể kết nối linh hoạt từ vùng lõi trung tâm của thành phố Kon Tum tỏa đi các khu vực lân cận như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 24 đi các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ... Nơi đây được xem là "tọa độ vàng" để dự án trở thành "thời nam

châm” thu hút lượng du khách đến hàng ngàn lượt mỗi ngày, giúp cho công việc kinh doanh luôn duy trì nhịp sôi động và thuận lợi, gia tăng lợi nhuận bền vững cho chủ nhân.

Bên cạnh lợi thế tiếp giáp nhiều giao lộ sầm uất, shophouse Saigon Hub có thể thỏa mãn cả hai giá trị sống và đầu tư cho cư dân nhờ thiết kế hiện đại, thông minh. Mỗi căn shophouse bao gồm phần diện tích kinh doanh và diện tích sống được bố trí linh hoạt trên tổng thể không gian rộng và sang trọng. Nhờ đó các nhà đầu tư có thể cho thuê riêng tầng 1 để làm cửa hàng, nhà hàng hoặc văn phòng, trong khi vẫn có thể ở tầng trên với không gian sống thời thượng cao cấp.

Shophouse Saigon Hub - không gian sống tiện ích và kinh doanh vượng phát

Image not found or type unknown

Shophouse Saigon Hub - không gian sống tiện ích và kinh doanh vượng phát

Cùng chuỗi tiện ích cao cấp được quy hoạch đồng bộ như hệ thống trung tâm thương mại, clubhouse, công viên sinh thái, quảng trường Golden Square, Clubhouse, khu thể thao rèn luyện thể chất, khu tái tạo năng lượng..., dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cư dân tại một đô thị đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Ngoài ra, điểm nhấn quy hoạch với hệ thống hơn 30 tiện ích tôn vinh nét văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên cũng góp phần đưa FLC Legacy Kontum trở thành tâm điểm thu hút du khách và nhà đầu tư. Lần đầu trên thị trường bất động sản Kon Tum, những giá trị văn hóa độc đáo riêng có của đại ngàn được hiện hữu đậm nét như khu trưng bày các biểu tượng di sản văn hóa, nơi tôn vinh nghệ thuật công chiêng, hoa văn thổ cẩm...

Hội tụ đầy đủ các yếu tố vừa có thể an cư vừa đầu tư sinh lời bền vững, không phải ngẫu nhiên mà phân khúc shophouse tại Saigon Hub được coi là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn bậc nhất

trên thị trường Tây Nguyên. Với những giá trị độc đáo, Saigon Hub nói riêng và FLC Legacy Kontum nói chung hứa hẹn sẽ là điểm nhấn tạo đột phá, giúp bộ mặt đô thị thành phố Kon Tum ngày một hoàn thiện, mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống.

Khải Hoàn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/flc-legacy-kon-tum-mang-sai-gon-thu-nho-ve-giua-dai-ngan>